



## ช่วยชาวสวนลำไย

มีกลุ่มเกษตรกรและผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้ง จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ดบเท้าเข้ามาร้องเรียน ธ.ก.ส. ถึงที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทำเอาคนที่นั่งทำงานอยู่ตรงนั้นตกอกตกใจคิดว่าจะมีอะไรร้ายแรง ซึ่งทาง ธ.ก.ส.ได้ส่ง คุณพรชัย ลิ้มปภัส ผู้ช่วยผู้จัดการ มาเป็นผู้รับเรื่องราวเองโดยตรง ผลของการพูดคุยปรากฏว่าชาวบ้านมาร้องเพราะต้องการให้ ธ.ก.ส.ช่วยเรื่องราคา ลำไยตกต่ำ ฟังทวนแรก ไม่เชื่อ ? งง ๆ ? เอ๊ะ!! ราคาลำไยปีนี้สูงมาตั้งแต่ต้นฤดู แถมไม่มีที่ท่าว่าจะตกต่ำ โดยเฉพาะลำไยสดเคยซื้อก็โลกร้อนละ 30-50 บาท แต่ตอนนี้ราคา 50-80 บาท เป็นอย่างต่ำ ...ราคาสูง สะท้อนว่าของมีน้อย เมื่อของมีน้อยขายได้ในราคาแพง ๆ แล้วจะมีปัญหาได้อย่างไร?

คุณพรชัย บอกว่าคุยไปคุยมาก็เห็นปัญหาของชาวบ้านเหมือนกัน เรื่องของเรื่องก็คือ ลำไยสดปีนี้มันน้อย ราคาจึงสูง เกษตรกรเห็นลำไยน้อยก็รีบซื้อมาทำลำไยอบแห้งหวังเก็บกักตนไว้ขายทำกำไรตั้งแต่ช่วงต้นฤดู ทำให้มีต้นทุนสูงกว่าเดิม 3-4 เท่าตัว ในตลาดเมืองไทยไม่นิยมรับประทานลำไยอบแห้งกันอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อราคาขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 60-70 คนซื้อจึงเมินไม่ซื้อ เหลือตลาดหลักเพียง

แห่งเดียวคือประเทศจีน แต่ขณะนี้กลับกลายเป็นว่าพ่อค้าจีนก็เริ่มเล่นตัวเพราะเห็นว่าลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเป็นสต็อกค้างในมือเกษตรกรและในตลาดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงรี ๆ รอ ๆ ไม่ยอมสั่งซื้อร้อนถึงเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ธ.ก.ส.เป็นผู้สนับสนุนให้มีการรวมตัวเพื่อสร้างพลังในการซื้อขายสินค้าต้องขาดเงินทุนหมุนเวียน ครั้นจะเร่งนำลำไยที่มีอยู่ออกมาขายก็เกรงว่าจะขาดทุน จึงขอเก็บไว้รอราคาดีกว่า

ฟังเสร็จ คุณพรชัย รับข้อเสนอเกษตรกรทันที โดย ธ.ก.ส.จะอนุมัติ สินเชื่อเพื่อรอการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ผลิตลำไยอบแห้งในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าผลผลิต ที่มีอยู่ ตั้งแต่ เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2554 ในอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 6.75 ต่อปี กรณีเป็นสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 4.75 ต่อปี... รับรองคราวนี้มีเงินหมุนเวียนไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ให้บรรดาพ่อค้าหัวหมอร้อนรนเพราะไม่มีสินค้ามาหมุนเวียนออกไปขายกันเสียบ้าง

นี่คือตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่หรือชุมชน งานนี้นักวิเคราะห์ทางการตลาดบอกว่าภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเทศกาลตรุษจีนรับรองลำไยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแน่นอน เห็นมั้ยว่าชาวบ้านเขาวิเคราะห์กันเป็นแล้ว ไม่อย่างนั้นไม่วิ่งมาหาตัวช่วยแบบนี้หรือ

● พรพรม จักรกริษรัตน์ ●